

ชวนศิษย์เสนอชื่อครูชิงรางวัล "สมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี" ครั้งที่ 2

☛ นำเสนอเมื่อ 23 ส.ค. 2559

เชิญชวนหยิบยกความดีครู
เสนอชื่อรับรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรีครั้งที่ 2 ปี 2560 ส่งชื่อได้ถึง 31
ธ.ค.นี้ กรมประชาสัมพันธ์เร่งตีพิมพ์ เชื่อทุกคนเป็นศิษย์มีครู

วันนี้ (22 ส.ค.) ที่หอประชุมคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) แถลงข่าว “ชวนศิษย์มีครูเสนอชื่อครูสมควรได้รับรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560” โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้าฟ้า กรรมการและผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี กล่าวว่า มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี จะดำเนินการคัดเลือกครูสมควรได้รับรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี ครั้งที่ 2 ในประเทศอาเซียน และติมอร์ เลสเต รวม 11 ประเทศ โดยเปิดให้ศิษย์เกาอายุ 25 ปีขึ้นไป สถานศึกษาชั้นพื้นฐาน และองค์กรที่มีภารกิจการศึกษาเรียนรู้ เสนอชื่อครูสมควรได้รับคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2559 ที่คณะกรรมการคัดเลือกในจังหวัดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1

“ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตศิษย์ มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์แก่วงการศึกษาและพัฒนาคน ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดจะใช้เวลาคัดเลือก และทยอยส่งรายชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกในส่วนกลางพิจารณาจนถึงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 จนถึงเดือนมีนาคม 2560 และคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาประกาศผลในวันที่ 25 เมษายน 2560 และจะมีพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.PMCA.or.th” ดร.เบญจลักษณ์ กล่าว

ด้าน ดร.จรรยา ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้มอบให้ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ทั้ง 8 เขตทั่วประเทศร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ ปลุกกระแสให้ศิษย์ที่มีครูทุกคนเสนอชื่อครูเพื่อรับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ โดยจะใช้เครือข่ายครูเจ้าฟ้ามหจักรีในปี 2558 ที่ได้รับรางวัลไปแล้ว 165 คน มารวมประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรีคนแรกประเทศไทย ปี 2558 กล่าวว่า ตนเชื่อว่าประเทศไทยมีครูกว่าหกแสนคน ครูดีเหล่านี้มักไม่ยกย่องตัวเอง ดังนั้นต้องมีคนพูดแทนถึงคุณความดี จึงอยากเชิญชวนให้ศิษย์มีครูหยิบยกความดีของครูของท่านผ่านการเสนอชื่อรางวัลครั้งนี้

